

THỦ TỤC KHIẾU NẠI THỐNG NHẤT WILLIAMS

**THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ, HỌC SINH, VÀ GIÁO VIÊN:
QUYẾN KHIẾU NẠI**

Phụ huynh/Giám hộ, Học sinh, và Giáo viên:

Chiều theo Đạo luật Giáo dục 35186, quý vị được thông báo:

1. Có đủ sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy. Điều đó nghĩa là mỗi học sinh, bao gồm cả học sinh chưa thông thạo Anh ngữ, phải có sách giáo khoa hoặc tài liệu hướng dẫn, hoặc cả hai, để sử dụng trong lớp và đem về nhà.
2. Cơ sở vật chất nhà trường phải sạch sẽ, an toàn, và được duy trì trong tình trạng tốt.
3. Không có tình trạng thiếu giáo viên hoặc bỏ nhiệm sai. Phải có một giáo viên được chỉ định cho mỗi lớp chứ không phải là một loạt giáo viên thay thế hoặc giáo viên tạm thời. Giáo viên phải có văn bằng phù hợp để đứng lớp, bao gồm bằng cấp được yêu cầu để dạy học sinh chưa thông thạo Anh ngữ, nếu có.

Việc bỏ nhiệm sai có nghĩa là việc điều động một nhân viên có bằng cấp vào vị trí giảng dạy hoặc phục vụ mà người nhân viên đó không có bằng cấp hoặc văn bằng được thừa nhận hợp pháp hoặc việc điều động một nhân viên có bằng cấp vào vị trí giảng dạy hoặc phục vụ mà người nhân viên đó lại không được trao cho theo quy chế.

Thiếu giáo viên có nghĩa là một vị trí mà một nhân viên có bằng cấp được chỉ định cho vị trí đó đã không được giao lớp khi bắt đầu năm học cho cả năm học đó hoặc, nếu vị trí đó là cho một khóa học trong một học kỳ, một vị trí mà một nhân viên có bằng cấp được chỉ định cho vị trí đó đã không được giao lớp khi bắt đầu học kỳ cho cả học kỳ đó

4. Mẫu đơn khiếu nại có thể lấy ở văn phòng nhà trường hoặc văn phòng học khu, hoặc được tải xuống từ trang mạng của học khu hoặc nhà trường. Quý vị có thể tải xuống bản sao của mẫu đơn khiếu nại của Bộ Giáo dục California từ trang mạng sau: <http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc>. Tuy nhiên, quý vị không cần phải nộp đơn khiếu nại bằng cách sử dụng mẫu đơn khiếu nại của học khu hoặc mẫu đơn khiếu nại từ Bộ Giáo dục California.

Vật chứng
phiên bản: Ngày 25 tháng Bảy, 2017
Hiệu lực: Ngày 1 tháng Mười, 2017

HỌC KHU THỐNG NHẤT SAN DIEGO
San Diego, California